

*
Số 10 -BC/BCĐ

BÁO CÁO
kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được đẩy mạnh. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định của Đảng ủy về ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, đơn vị thuộc diện Đảng ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (11/11 đồng chí tham dự) để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2023 của Đảng bộ và một số văn bản khác của Đảng ủy đầu năm, triển khai đăng ký mô hình “Dân vận khéo. Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023, qua đó phát động phong trào thi đua năm 2023 và lấy ý kiến về dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ (triệu tập tham dự có 29/29 đồng chí).

Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở:

Trong quý I/2023, Đảng ủy đã ban hành 02 văn bản, Ủy ban nhân dân phường ban hành 01 Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo liên quan trực tiếp đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở:

+ Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 09/01/2023 của Đảng ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023.

+ Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 22/02/2023 của Đảng ủy về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

+ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân phường về thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận chính quyền trong năm 2023.

II- Hoạt động của Ban Chỉ đạo và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong quý I năm 2023

1. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời tham mưu Đảng ủy quán triệt Kế hoạch và triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn phường.

2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong quý I năm 2023

2.1. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường

- Đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung trong Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11:

+ Nội dung công khai để Nhân dân biết: Bản đồ quy hoạch 1/500 Khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương.

+ Nhân dân bàn và quyết định, Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định: 01 nội dung (*lấy ý kiến 1/500 Khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương*).

+ Nhân dân giám sát: 08 nội dung (Giám sát công trình Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua phường Phố Hòa giai đoạn 2021 – 2025; khu tái định cư Đồng Hóc cho những hộ dân bị ảnh hưởng ở Tổ dân phố Hiền Văn thuộc Dự án đường cao tốc Bắc - Nam; khu tái định cư Đồng cây Bút cho những hộ dân bị ảnh hưởng ở Tổ dân phố An Thường thuộc Dự án đường cao tốc Bắc - Nam; khu cải táng tổ dân phố Nho Lâm; Dự án Cầu Bàu – Sông Rớ; lấy ý kiến sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất trồng lúa nước thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam ở tổ dân phố Hiền Văn và An Thường; lấy ý kiến phương án bảo vệ thi công việc thu hồi để thực hiện xây dựng các khu cải táng tại tổ dân phố An Thường để phục vụ Dự án đường cao tốc Bắc - Nam).

+ Việc tham vấn, lấy ý kiến Nhân dân trong thực hiện công trình dự án phía Nam đường Hùng Vương: 100% các hộ dân nằm trong phạm vi dự án đều thống nhất chủ trương.

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính: phường Phổ Hòa đã kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hiện nay cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, bố trí đảm bảo các điều kiện phục vụ các tổ chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa như: quạt, camera, bàn làm việc, ghế ngồi chờ, bàn viết, máy scan, máy vi tính....

Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: hiện nay đã thực hiện ký số trên hệ thống office các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các báo cáo, kế hoạch, tờ trình, quyết định, công văn... đạt 100%.

Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định thủ tục hành chính: Không có phản ánh kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: Thực hiện việc lấy ý kiến khảo sát sự hài lòng của Nhân dân theo văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong Quý I/2023, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết 302 thủ tục hành chính, tiến hành lấy phiếu khảo sát 15% trên tổng số thủ tục hành chính giải quyết là 45 phiếu. Trong đó: hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt 100%; hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt 100%.

- Đánh giá kết quả thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền

Từ đầu năm đến nay (*tính đến ngày 17/3/2023*), Đảng ủy phường Phổ Hòa chưa tổ chức Hội nghị Bí thư Đảng ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân tại Tổ dân phố. Trong tháng không có công dân đăng ký gặp bí thư Đảng ủy để yêu cầu giải quyết vụ việc. Đảng ủy phường không có tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Theo Kế hoạch của Đảng ủy về tổ chức Hội nghị tiếp dân, đối thoại đề ra đầu năm 2023, dự kiến 24/3/2023 Đảng ủy tổ chức Hội nghị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân tại Tổ dân phố Nho Lâm.

Chủ đề đối thoại: Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông (*đoạn qua phường Phổ Hòa*).

- Kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả,

nhất là các chính sách ưu đãi người có công, trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo...; đời sống người có công với cách mạng, người nghèo không ngừng được nâng lên, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác được chăm lo chu đáo. Các chính sách được triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

- Kết quả việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của tổ dân phố: không có.

- Kết quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải: Mặt trận phường hướng dẫn Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và “nhóm nòng cốt” ở các tổ dân phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát tại cộng đồng; phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Tổ hòa giải đã tiếp nhận 02 đơn yêu cầu của công dân, nội dung về mâu thuẫn ranh giới; đã hòa giải thành 02/02 đơn, đạt 100%.

2.2. Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

a. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong thực hiện Quy chế dân chủ

Đối chiếu với Điều 4 tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND phường đã thực hiện 9/10 nội dung (*riêng nội dung thứ 10 thì phường không phát sinh hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan và hành vi trả thù, trù dập cán bộ, công chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật*). Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đảm bảo nội dung quy định tại Nghị định 04 của Chính phủ. UBND phường và các đơn vị sự nghiệp công lập bám vào các quy định của Quy chế dân chủ để điều hành công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; mọi quyết sách quan trọng của cơ quan, đơn vị đều được bàn bạc, thảo luận dân chủ, việc ban hành các Quyết định đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo định kỳ, hàng năm đều thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức. Quá trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, dân chủ, công khai. Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là cơ sở cho công tác thi đua khen thưởng trong cơ quan, từ đó đã khích lệ được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức

Tháng 02/2023, UBND phường và các đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động. Qua đó thông báo tình hình liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, tiến độ các dự án, việc bố trí, sử dụng kinh phí. Các cán bộ, công chức, viên chức góp ý với lãnh đạo về công tác chỉ đạo, điều hành, đề nghị lãnh đạo giải thích một số vấn đề còn chưa rõ, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

c. Trách nhiệm của công chức và người lao động

Đôi chiếu với điều 6 tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức đã thực tốt 4/5 nội dung (*riêng nội dung thứ 5, tại phường không phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật*). Hầu hết cán bộ, công chức đã thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nếp sống văn hóa công sở, không gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Về thực hiện nhiệm vụ: Chủ tịch UBND phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, công chức. Từng cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phụ trách trực tiếp về nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phường đã phát huy được trí tuệ tập thể, ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, cơ bản các cán bộ, công chức trong cơ quan đã thực hiện tốt.

d. Những việc phải công khai để cán bộ, công chức được biết và giám sát

UBND phường đã thực hiện toàn bộ 9/9 nội dung những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức được biết theo quy định tại điều 7 của Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

Tất cả các kế hoạch công tác hàng năm, quyết định của UBND về mọi hoạt động của cơ quan như: đề nghị cấp kinh phí hoạt động, các chương trình dự án của UBND... cũng như các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan (*thuộc danh mục không phải bảo quản ở chế độ mật*) đều được đăng tải công khai trên phần mềm, mọi cán bộ, công chức đều có thể khai thác, theo dõi.

Việc đóng góp ý kiến vào nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế chi tiêu hoạt động khi xin ý kiến góp ý cũng được đăng tải công khai trên phần mềm kết hợp với đóng góp ý kiến trong hội nghị cán bộ, công chức.

e. Những việc cán bộ, công chức tham gia ý kiến, thủ trưởng quyết định

Toàn bộ 8/8 nội dung những việc cán bộ, công chức, tham gia ý kiến, thủ trưởng quyết định, UBND phường đã thực hiện đầy đủ. Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác đầu năm và báo cáo tổng kết công tác cuối năm luôn được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức để tham gia đóng góp ý kiến.

f. Quan hệ với công dân, cơ quan, tổ chức và công tác cải cách thủ tục hành chính

Căn cứ nhiệm vụ được giao, UBND phường xây dựng kế thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. 100% nội dung, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch được tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả. Năm 2023, UBND phường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính theo quy định, phù hợp với kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính thị xã Đức Phổ, UBND phường đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính gắn với các nhiệm vụ cụ thể: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... Các nội dung, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Việc thực hiện cơ chế “*một cửa*”: Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: 16/12/2022 đến ngày 15/03/2023, UBND phường đã giải quyết 302 hồ sơ, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến 80, hộ tịch 80, chứng thực 211, bảo trợ xã hội 11.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật: đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 01/3/2023 của Ủy ban nhân dân phường.

g. Quan hệ với cơ quan cấp trên

Phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên; đồng thời cũng tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến; đề xuất, phản ánh những vướng mắc, khó khăn lên Thị uỷ, UBND thị xã trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

h. Quan hệ với cấp dưới

Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành chuyên môn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2.3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC ở cơ sở

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp thực hiện QCDC ở cơ sở:

Mặt trận ban hành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Kế hoạch số 41/KH-MTTQ-BTT ngày 01/01/2023 về giám sát các công trình khởi công mới trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng”; Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT ngày 16/01/2023 về giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phường Phố Hòa năm 2023..

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân:

Thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, trách nhiệm của Mặt trận phường trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được nâng cao, nhất là công tác phối hợp với chính quyền, các ban ngành, hội đoàn thể có liên quan tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát và phản biện xã hội; tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Nhân dân. Qua đó, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy; những việc Nhân dân được biết, được bàn, được giám sát, kiểm tra được thực hiện thường xuyên hơn, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của chính quyền.

Để phát huy vai trò của tổ chức trong thực hiện QCDC ở cơ sở, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ trách nhiệm thông qua các hoạt động trực tiếp sinh hoạt, trao đổi và cùng Nhân dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Trong đó, công tác giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện an sinh xã hội được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường thường xuyên đưa vào kế hoạch giám sát hàng tháng, hàng quý.

Cùng với hoạt động giám sát, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, Mặt trận phường phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ...

- *Kết quả thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:*

Thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, được sự thống nhất của Đảng ủy về nội dung, chương trình giám sát của Mặt trận năm 2023. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng Kế hoạch và ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát, giám sát UBND phường và các nhà thầu thi công các công trình đường bê tông nông thôn trên địa bàn; ban hành Kế hoạch số 42/KH-MTTQ-BTT ngày 26/01/2023 về giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường năm 2023. Nội dung giám sát:

- Giám sát UBND phường và các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án công trình xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025.

+ Giám sát UBND phường trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp HĐND Thị xã giữa năm 2023 và cuối năm 2023 thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phố Hòa và các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND phường giữa năm 2023 và cuối năm 2023 của UBND phường.

+ Giám sát UBND phường trong việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân tại Hội nghị tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với Nhân dân tại 04 tổ dân phố.

Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và “nhóm nòng cốt” ở các tổ dân phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát tại cộng đồng; phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; phối hợp rà soát, bổ sung hương ước, quy ước ở khu dân cư; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ...

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Đảng ủy, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể thành

một tập thể đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện dân chủ trong cơ quan, nhất là chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức đổi mới phương pháp, tác phong làm việc để nâng cao hiệu quả công việc và phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn. Từng cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể nên phát huy được khả năng của mình trong công việc, luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ.

3.2. Tôn tại, hạn chế

- Việc biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác này chưa được thường xuyên, thường lồng ghép thành tích về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ công tác để khen thưởng vào cuối năm.

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở hầu hết đều kiêm nhiệm nên công tác có phần hạn chế.

3. Nguyên nhân

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu kịp thời.

- Cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở còn hạn chế về chuyên môn; một bộ phận người dân chưa quan tâm đến hoạt động của địa phương, chỉ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến lợi ích của mình. Phong trào thi đua được phát động nhưng kết quả mang lại có lúc chưa cao. Ý thức làm chủ của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, nhất là việc tham gia sinh hoạt, hội họp ở khu dân cư, Tổ dân phố.

III- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2023

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở đạt nhiều kết quả, xác định mục tiêu thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền về nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở.

3. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt quy chế, hương ước. Nâng cao vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

4. Tăng cường chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt là thực hiện “*Dân vận chính quyền*”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm khắc phục tình trạng coi công tác dân vận là

nhiệm vụ “riêng” của hệ thống cơ quan dân vận.

5. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, thống nhất chủ trương, chấp hành tốt các quy định, chính sách liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam (đoạn qua phường Phở Hòa), xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phường Phở Hòa.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Thị ủy,
- Đảng ủy phường,
- HĐND, UBND phường,
- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH phường,
- Các thành viên trong BCD,
- Lưu BCD.

PHÓ BÍ THƯ

Kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Võ Thanh